



## ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก  
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ  
ในสังกัด ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตามประกาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศรับสมัครและ  
คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
(ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสากล) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการขั้นตอนการสอบต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้.-

### ผู้สอบคัดเลือกได้

รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายณัฐพงษ์	มาเม่น	

### ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้.-

๑. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ นำบัตรประจำตัวสอบโดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ และบัตรประจำตัว  
ประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มีตราของหน่วยราชการประทับรับรอง ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  
ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก  
กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อรายงานตัวรับฟังคำสั่งแจ้งจากเจ้าหน้าที่ หากไม่มา  
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้

๒. หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สอบคัดเลือกได้ที่ยังไม่ทราบผล เช่น ผลการตรวจสอบประวัติ  
ลายนิ้วมือ ผลการสืบสวนความประพฤติ เป็นต้น หากผลการตรวจดังกล่าว ปรากฏว่ามีประวัติ หรือความประพฤติ  
ขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ หรือผลการตรวจโรคไม่ว่าก่อนหรือหลังการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ และแพทย์  
ลงความเห็นว่ายึดต่อการเข้ารับราชการตำรวจ หรือพบภายหลังว่าหลักฐานในการยื่นสมัครไม่ถูกต้อง หรือขาด  
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ  
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าไม่ทราบ  
หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง ผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจฉบับนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการ  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบประกาศ ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์  
ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน  
นับแต่วันที่รับทราบผลการยื่นอุทธรณ์ หรือพ้นกำหนด ๙๐ วัน ที่ได้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่มีได้รับผลอุทธรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจโท

(ปิยะ อุทัยโย)

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ